

**Phụ lục XXVIII**  
**MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital  
("VINACAPITAL-VMEEF ")

Số: 20240719 /VCFM-VINACAPITAL-VMEEF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU KINH TẾ HIỆN ĐẠI VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VMEEF")** như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<b>I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH</b>  1. Công ty Quản lý Quỹ	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b>  <i>Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch HĐQT</i>	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b>  <i>Bà Nguyễn Hoài Thu-Ông Ho An T(Andy Ho) – Chủ tịch HĐQT của Công Ty Quản Lý Quỹ</i>	Cập nhật thông tin thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty quản lý quỹ
2.	<b>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>  3. Giới thiệu các nhân sự chủ chốt của Quỹ	<b>3.1. Hội Đồng Quản Trị</b> - Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc - Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội Đồng Quản	<b>3.1. Hội Đồng Quản Trị</b> - <b>Bà Nguyễn Hoài Thu</b> Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Cập nhật thông tin thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty quản lý quỹ



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	và Công ty Quản lý Quỹ	<p>Trị</p> <p><b>3.4. Giới Thiệu Về Nhân Sự Chủ Chốt Của Công Ty Quản Lý Quỹ</b></p> <p><b>Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>Ông Andy Ho hiện là Giám Đốc Điều hành và là người đứng đầu bộ phận đầu tư của Tập Đoàn VinaCapital với hơn 13 năm kinh nghiệm về quản lý và đầu tư tại Việt Nam. Ông Andy Ho chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ đầu tư trên thị trường vốn, trái phiếu, vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm của Tập Đoàn VinaCapital. Trước khi gia nhập VinaCapital, ông Andy Ho là Giám Đốc Đầu Tư của công ty quản lý quỹ đầu tư Prudential Việt Nam. Ở đó, ông quản lý danh mục đầu tư thị trường vốn và chiến lược đầu tư của công ty. Ông Andy Ho cũng từng nắm giữ các vị trí quản lý tại Dell Ventures (tập đoàn đầu tư của Dell Computer Corporation) và tại Ernst &amp; Young.</p> <p>Ông Andy Ho có bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử Nhân Tài Chính, Kế Toán và Khoa Học Máy Tính của Trường Đại Học Colorado. Ông còn có chứng chỉ Kế Toán Công (CPA) Hoa Kỳ và chứng chỉ hành nghề tư vấn chứng khoán ở Việt Nam.</p> <p>...</p>	<p>- Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc</p> <p>- Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</p> <p><b>3.4. Giới Thiệu Về Nhân Sự Chủ Chốt Của Công Ty Quản Lý Quỹ</b></p> <p><b>Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>Ông Andy Ho hiện là Giám Đốc Điều hành và là người đứng đầu bộ phận đầu tư của Tập Đoàn VinaCapital với hơn 13 năm kinh nghiệm về quản lý và đầu tư tại Việt Nam. Ông Andy Ho chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ đầu tư trên thị trường vốn, trái phiếu, vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm của Tập Đoàn VinaCapital. Trước khi gia nhập VinaCapital, ông Andy Ho là Giám Đốc Đầu Tư của công ty quản lý quỹ đầu tư Prudential Việt Nam. Ở đó, ông quản lý danh mục đầu tư thị trường vốn và chiến lược đầu tư của công ty. Ông Andy Ho cũng từng nắm giữ các vị trí quản lý tại Dell Ventures (tập đoàn đầu tư của Dell Computer Corporation) và tại Ernst &amp; Young.</p> <p>Ông Andy Ho có bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử Nhân Tài Chính, Kế Toán và Khoa Học Máy Tính của Trường Đại Học Colorado. Ông còn có chứng chỉ Kế Toán Công (CPA) Hoa Kỳ và chứng chỉ hành nghề tư vấn chứng khoán ở Việt Nam.</p> <p><b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>Bà Thu hiện là Tổng Giám Đốc Khối Đầu Tư Chứng Khoán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.</p> <p>Bà Thu có 15 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm ngân hàng đầu tư với DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p><b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>Bà Thu có 15 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm ngân hàng đầu tư với DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán châu Á với DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch).</p>	<p>vào thị trường chứng khoán châu Á với DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd., một công ty có bề dày kinh nghiệm quản lý quỹ mở vào bậc lâu năm nhất tại Việt Nam.</p> <p>Bà Thu có bằng Đại học Hạng Ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.</p> <p>...</p> <p><b><del>Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</del></b></p> <p><del>Bà Thu có 15 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm ngân hàng đầu tư với DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán châu Á với DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd., một công ty có bề dày kinh nghiệm quản lý quỹ mở vào bậc lâu năm nhất tại Việt Nam.</del></p> <p><del>Bà Thu có bằng Đại học Hạng Ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.</del></p> <p>...</p>	



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd., một công ty có bề dày kinh nghiệm quản lý quỹ mở vào bậc lâu năm nhất tại Việt Nam.</p> <p>Bà Thu có bằng Đại học Hạng Ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.</p> <p>...</p>		
4.	<p><b>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b></p> <p><b>3.5. Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ</b></p>	<p>3.5.1. Khái Quát Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ</p> <p>...</p> <p>VCFM là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VCFM đang quản lý các sản phẩm và dịch vụ đầu tư sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VFF”)</b> – Quỹ mở được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2013 theo giấy phép số 02/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ với lợi nhuận cố định. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VFF là 798,3 tỷ đồng.</li> <li>❖ <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VEOF”)</b> – Quỹ mở được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo giấy phép số 12/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào cổ</li> </ul>	<p>3.5.1. Khái Quát Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ</p> <p>...</p> <p>VCFM là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VCFM đang quản lý các sản phẩm và dịch vụ đầu tư sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <del>Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VFF”) – Quỹ mở được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2013 theo giấy phép số 02/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ với lợi nhuận cố định. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VFF là 798,3 tỷ đồng.</del></li> <li>❖ <del>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VEOF”) – Quỹ mở được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo giấy phép số 12/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào cổ phiếu giá trị và cổ phiếu có khả năng tăng trưởng trong ngắn và trung hạn. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VEOF là 618,15 tỷ đồng.</del></li> </ul>	Bổ sung thông tin Quỹ mà Công ty quản lý quỹ quản lý

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>phiếu giá trị và cổ phiếu có khả năng tăng trưởng trong ngắn và trung hạn. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VEOF là 618,15 tỷ đồng.</p> <p>❖ <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital (“VINACAPITAL-VESAF”)</b> – Quỹ mở được thành lập ngày 18 tháng 4 năm 2017 theo giấy phép số 25/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào cổ phiếu với vốn hóa vừa và nhỏ với khả năng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VESAF là 919.3 tỷ đồng.</p> <p>❖ <b>Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (“VINACAPITAL-VIBF”)</b> – Quỹ mở được thành lập ngày 2 tháng 7 năm 2019 theo giấy phép số 37/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VIBF là 743,25 tỷ đồng.</p> <p>❖ <b>Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (“VINACAPITAL-VLBF”)</b> – Quỹ mở được thành lập ngày 07 tháng 09 năm 2021 theo giấy phép số 36/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VLBF là 70,4 tỷ đồng.</p> <p>❖ <b>QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 (“FUEVN100”)</b> – Quỹ hoán đổi danh mục được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2020 theo giấy phép số 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp, mô phỏng chỉ số thu nhập VN100. Tại</p>	<p><del>❖— Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital (“VINACAPITAL-VESAF”) – Quỹ mở được thành lập ngày 18 tháng 4 năm 2017 theo giấy phép số 25/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào cổ phiếu với vốn hóa vừa và nhỏ với khả năng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VESAF là 919.3 tỷ đồng.</del></p> <p><del>❖— Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (“VINACAPITAL-VIBF”) – Quỹ mở được thành lập ngày 2 tháng 7 năm 2019 theo giấy phép số 37/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VIBF là 743,25 tỷ đồng.</del></p> <p><del>❖— Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (“VINACAPITAL-VLBF”) – Quỹ mở được thành lập ngày 07 tháng 09 năm 2021 theo giấy phép số 36/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của VINACAPITAL-VLBF là 70,4 tỷ đồng.</del></p> <p><del>❖— QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 (“FUEVN100”) – Quỹ hoán đổi danh mục được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2020 theo giấy phép số 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp, mô phỏng chỉ số thu nhập VN100. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của FUEVN100 là 155,5 tỷ đồng.</del></p> <p><del>❖— Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (“VINACAPITAL-VMEEF”) – Quỹ mở được thành lập ngày 04 tháng 05 năm 2023 theo giấy phép số 50/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào các công ty được hưởng lợi trực tiếp từ các động lực phát triển kinh</del></p>	



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị tài sản ròng của FUEVN100 là 155,5 tỷ đồng.</p> <p>❖ <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (“VINACAPITAL-VMEEF”)</b> – Quỹ mở được thành lập ngày 04 tháng 05 năm 2023 theo giấy phép số 50/GCN-UBCK, tập trung đầu tư vào các công ty được hưởng lợi trực tiếp từ các động lực phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam, và được mua vào ở mức giá hợp lý.</p> <p>❖ <b>Dịch Vụ Ủy Thác Đầu Tư</b> – Ngoài các quỹ mở, VCFM cũng đã phát triển dịch vụ ủy thác đầu tư trong các năm vừa qua nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài có vốn lớn và/hoặc có nhu cầu đầu tư các cổ phiếu mà quỹ mở không đáp ứng được. VCFM hiện đang được ủy thác quản lý quỹ đầu tư sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwa Life Việt Nam cũng như cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư cho các quỹ đầu tư VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF), Forum One – VinaCapital Vietnam Fund (VVF), và công ty quản lý quỹ Kiwoom Asset Management Co., Ltd. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước là 1.270 tỷ đồng, cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài là 33.678 tỷ đồng.</p> <p>Với tầm nhìn trở thành công ty quản lý quỹ dẫn đầu trên thị trường Việt Nam, VCFM sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư để phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty phấn đấu mang lại giá trị cho nhà đầu tư thông qua việc đạt hiệu quả đầu</p>	<p>tế dài hạn của Việt Nam, và được mua vào ở mức giá hợp lý.</p> <p>❖ <del>Dịch Vụ Ủy Thác Đầu Tư</del> – Ngoài các quỹ mở, VCFM cũng đã phát triển dịch vụ ủy thác đầu tư trong các năm vừa qua nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài có vốn lớn và/hoặc có nhu cầu đầu tư các cổ phiếu mà quỹ mở không đáp ứng được. VCFM hiện đang được ủy thác quản lý quỹ đầu tư sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwa Life Việt Nam cũng như cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư cho các quỹ đầu tư VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF), Forum One – VinaCapital Vietnam Fund (VVF), và công ty quản lý quỹ Kiwoom Asset Management Co., Ltd. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước là 1.270 tỷ đồng, cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài là 33.678 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VFF”);</b></li> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (“VINACAPITAL-VEOF”);</b></li> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital (“VINACAPITAL-VESAF”);</b></li> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (“VINACAPITAL-VIBF”);</b></li> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (“VINACAPITAL-VLBF”);</b></li> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF);</b></li> <li>- <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Năng Động VinaCapital (VINACAPITAL-VDEF);</b></li> <li>- <b>Quỹ ETF VinaCapital VN100; và</b></li> <li>- <b>Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Ủy Thác Đầu Tư: Ngoài các quỹ mở, Công ty Quản lý Quỹ</b></li> </ul>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		tư tốt và phục vụ khách hàng với các tiêu chuẩn cao nhất.	<p><b>VinaCapital cũng đã phát triển dịch vụ quản lý danh mục ủy thác đầu tư trong các năm vừa qua nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân có vốn lớn và/hoặc nhu cầu đầu tư mà quỹ mở chưa đáp ứng được.</b></p> <p><b>Thông tin chi tiết về các Quỹ và dịch vụ quản lý danh mục ủy thác đầu tư do VCFM quản lý được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty (wm.vinacapital.com).</b></p> <p>Với tầm nhìn trở thành công ty quản lý quỹ dẫn đầu trên thị trường Việt Nam, VCFM sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư để phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty phấn đấu mang lại giá trị cho nhà đầu tư thông qua việc đạt hiệu quả đầu tư tốt và phục vụ khách hàng với các tiêu chuẩn cao nhất.</p>	
5.	<b>PHỤ LỤC 03 – DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐIỂM NHẬN LỆNH</b>	...	<p>...</p> <p><b>5. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương</b></p> <p>Địa chỉ: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (024) 3944 6368</p>	Bổ sung thêm đại lý phân phối



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/08/2024 (15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo Bạch cập nhật cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản).
- Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**Hồ sơ kèm theo:**

(Liệt kê đầy đủ)

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung

**Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital  
Tổng Giám Đốc**



A blue ink signature, likely of Brook Colin Taylor, written in a cursive style.

**Brook Colin Taylor**